



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ สอ.กสท.

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กสท.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 พิจารณาเห็นสมควรกำหนดกระบวนการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านสินเชื่อ ด้านผลตอบแทน ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ ด้านการลงทุน ด้านการฟอกเงิน ด้านชื่อเสียง เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้จึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. จะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ สอ.กสท. ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทุกกระบวนการ เพื่อสร้างหลักประกัน ความมั่นคงปลอดภัย และความพึงพอใจแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง

2. จะส่งเสริมและให้ความสำคัญในหลักปฏิบัติของกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางในคู่มือระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งมั่นที่จะจัดทำกระบวนการ และการวิเคราะห์ถึงภัยสำคัญของเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ สอ.กสท. ทั้งในทางการเงินและมีใช้การเงิน และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกองทุนของ สอ.กสท.

3. จะส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณากำหนดปัจจัยเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงของ สอ.กสท. และเพิ่มมาตรการในการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับสถานการณ์ของความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยง และการติดตามดูแลปัจจัยเสี่ยงแต่ละประเภทตามลำดับความสำคัญ

ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกไตรมาสต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2555

(นายปิยะวัตร มหาเปารยะ)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด